



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN

NEWSLETTER

THÁNG 10/2024

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Học phần một đã trôi qua êm đềm trong niềm hăng say học tập của các em học sinh và Lễ hội Trung thu vui nhộn. Chúng ta đã bước vào học phần hai đầy thú vị và bận rộn.

Trong học phần này, bốn khóa học kỹ năng sống Outward Bound được thực hiện dành cho các lớp 8 Song ngữ, 8 Quốc tế, IGCSE 2 và Khối lớp 7. Ngoài ra, chúng tôi còn có 5 sự kiện đặc biệt trong học phần này bắt đầu bằng Lễ hội Halloween ngày 31/10/2024, sau đó là Ngày nhà giáo Việt Nam, Ngày hội Phụ huynh, Tuần lễ mừng Giáng sinh và dĩ nhiên không thể thiếu sự kiện nổi bật nhất của Học kỳ 1, Hội chợ từ thiện Giáng Sinh. Các giáo viên chủ nhiệm sẽ chia sẻ thông tin chi tiết khi các sự kiện đến gần.

Chúng tôi đồng thời tạo cơ hội chơi golf cho học sinh, đây là một phần trong các hoạt động ngoại khóa và giải Thể thao mở rộng. Em Hồ Trí Kiệt lớp 7 Quốc tế và em Yeh Yi Teng lớp A level đã tham dự Giải đấu Golf SISAC tại sân golf Westlake vào ngày 29/10/2024. Cả hai em đều có một ngày thi đấu golf trọn vẹn và đầy tận hưởng! Em Yi Teng đã giành được giải thưởng 'banh gần lỗ golf nhất'. Chúng tôi hy vọng sẽ khởi động một câu lạc bộ ECA golf để có thể thu hút nhiều học sinh tham gia vào các giải đấu golf sắp tới.

Gần cuối học phần sẽ có các bài thi kết thúc Học kỳ 1 ở cả chương trình Quốc tế và chương trình Song ngữ. Đây là những kỳ thi vô cùng quan trọng nhằm kiểm tra sự tiến bộ của học sinh sau nửa đầu năm học, chúng tôi khuyến khích các em luôn nỗ lực hết mình trong học tập.

Nếu quý phụ huynh có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với văn phòng trường để đặt lịch hẹn với chúng tôi.

Trân trọng,

Donovan Neethling - Hiệu trưởng



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN

NEWSLETTER

THÁNG 10/2024

Trước khi kết thúc học phần một, tuy chỉ học sinh lớp 4 trở lên mới có những bài kiểm tra ở một số môn học được yêu cầu trong chương trình nhưng căn cứ vào quá trình học tập của học sinh, giáo viên ở tất cả các khối lớp đều hoàn thành phần nhận xét từng học sinh trong học phần một. Để từ đó, học sinh biết được kết quả học tập của bản thân sau một quá trình và có hướng tiếp tục nỗ lực trong thời gian tới.

Bên cạnh việc học tập, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tham gia một số hoạt động về chủ đề Chăm sóc sức khỏe răng miệng do nhà trường phối hợp với đơn vị nha khoa Parkway và Invisalign tổ chức.

Tháng 10, tháng của lễ hội Halloween, nhà trường phát động cuộc thi viết về chủ đề kinh dị và học sinh sẽ tham gia trình diễn thời trang Halloween vào ngày 31/10/2024.

Vương Ý Bình Phụ trách chương trình Việt Nam



Tôi hy vọng quý phụ huynh và gia đình đã có kỳ nghỉ kết thúc học phần tuyệt vời với nhiều thời gian thư giãn bên gia đình và bạn bè.

Tôi rất vinh dự được tiếp quản vị trí Phụ trách học vụ khối Tiểu học và hỗ trợ học sinh khối Tiểu học đạt tối đa tiềm năng của mình. Sau nhiều năm công tác tại trường, tôi nhận thức rõ ràng các em học sinh siêng năng và sáng tạo như thế nào, điều này thúc đẩy tôi thử thách các em nhiều hơn nữa. Tôi sẽ hỗ trợ các giáo viên phát triển các kỹ năng cần thiết để chúng tôi cùng nhau hỗ trợ học sinh đặc biệt là kỹ năng giảng dạy và chắc chắn sẽ cập nhật những phương pháp giảng dạy tiên bộ nhất.

Hiện tại các em học sinh đang chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong học phần 2, tôi sẽ dự giờ thường xuyên để chắc chắn các em chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra của mình. Chúng ta hãy cùng tạo nên một Học phần 2 đầy hiệu suất và năng lượng trước khi tận hưởng kỳ nghỉ Lễ Giáng sinh.

Billy Hare
Phụ trách Học vụ (Khối Tiểu học)

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN

NEWSLETTER

THÁNG 10/2024

Chúng ta đã chính thức bước vào Học phần 2, tôi thật sự rất vui khi được chia sẻ về thành tích các em học sinh đã đạt được từ tháng 8 đến nay. Các em đã học tập và tiến bộ rất nhiều, hiển nhiên các em sẽ còn vươn xa hơn nữa ở chặng đường phía trước. Đồng thời, các khóa học kỹ năng sống Outward Bound Vietnam (OBV) cũng đã được khởi động, đã và đang có một số lớp kịp tham gia trước kì nghỉ lễ tháng 12. Khóa học này là một phần không thể thiếu trong chương trình học tại trường, giúp các em rèn luyện sự kiên cường, làm việc nhóm, cũng như hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo của bản thân.



Bên cạnh đó, thông qua các sự kiện được tổ chức hàng tháng, nhà trường luôn cố gắng xây dựng sân chơi ý nghĩa, mang tính gắn kết tập thể cao. Các sự kiện ở trường luôn đón chào sự tham gia của quý phụ huynh, không chỉ mang giá trị văn hóa đa dạng, mà còn giúp kết nối chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường.



Trong năm học này, nhà trường đã tổ chức buổi hội thảo giới thiệu về các trường đại học; khởi xướng sự kiện thứ Sáu đầu tiên của tháng do các em học sinh tự tổ chức, tạo cơ hội cho các em được tự lên kế hoạch và giới thiệu về khuôn viên trường, giúp phát huy tính sáng tạo, sự tự tin trong môi trường học tập. Ngoài ra, chương trình học thuật của khối Trung học Phổ thông cũng đã được bổ sung các môn học nâng cao, hỗ trợ thêm cho các em lớp IGCSE1 và IGCSE 2, giúp trang bị kiến thức thật vững chắc cho sự nghiệp học tập trong tương lai của các em.

Nhà trường rất trân trọng và luôn mong muốn được tiếp tục đồng hành cùng quý phụ huynh trong sự nghiệp giáo dục cao quý này.

Trân trọng,

Joshua Lowery – Phụ trách học vụ (Khối Trung học)



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN

NEWSLETTER

THÁNG 10/2024

Bản tin khối Mẫu giáo: Chương trình học và hỗ trợ gia đình Tháng 10 2024



Chào mừng quý phụ huynh đến với bản tin tháng 10! Trong tháng này các em nhỏ vô cùng hào hứng khi khám phá chủ đề “**Tôi là ai?**” Chủ đề này tập trung vào “**Bản thân và gia đình**”, giúp các em tìm hiểu thêm về bản thân và các bạn học cùng lớp, hiểu rõ cấu trúc gia đình và trân trọng các thành viên trong gia đình hơn.

Chúng tôi đã tổ chức các hoạt động tương tác và gắn kết để các em nhỏ khám phá bản thân, bao gồm vẽ tranh chân dung, đọc những cuốn sách chủ đề Thắc mắc về bản thân, làm dự án

Cây Gia đình, giới thiệu những điều em yêu thích, trò chơi gọi tên, và giờ kể chuyện.

Chúng tôi đã mời phụ huynh góp phần vào các cuộc trò chuyện của các em trên lớp bằng việc chia sẻ những câu chuyện, hình ảnh hoặc những vật phẩm đại diện cho văn hóa của gia đình. Những điều này giúp các em trân trọng sự đa dạng văn hóa trong lớp học.

Bên dưới là một số hoạt động mà quý phụ huynh có thể hỗ trợ các em kết nối hơn với bản thân và gia đình.

- **Trò chuyện trong gia đình:** kể cho các con về chuyện xưa, truyền thống gia đình và những điều đặc biệt của các thành viên trong gia đình.
- **Ảnh gia đình:** nhìn lại những bức ảnh và kể lại kỷ niệm khi chụp bức ảnh đó.
- **Hoạt động yêu thích:** dành thời gian làm những hoạt động mà các con thích và tìm hiểu tại sao con lại thích điều này.
- **Nhìn lại một ngày:** hãy hỏi các con về ngày hôm nay như thế nào và các con cảm thấy ra sao qua các hoạt động khác nhau.
- **Sách và những câu chuyện:** đọc những quyển sách tôn vinh cá tính riêng biệt và thảo luận về đặc tính nổi bật của nhân vật trong đó.
- **Hội họa:** sáng tạo tác phẩm nghệ thuật thể hiện sở thích và tính cách của các con.
- **Nấu ăn cùng nhau:** Nấu một món ăn yêu thích của cả gia đình và trò chuyện về điểm đặc biệt của món ăn.

Chúng tôi vô cùng cảm ơn sự ủng hộ và gắn kết của quý phụ huynh và mong đợi tháng 11 với đầy sự khám phá và cùng tìm hiểu về những điều làm nên sự độc đáo của mỗi chúng ta!

Trân trọng,

Lê Trang Nhung - Giáo viên trưởng (Khối Mẫu giáo)